



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 12 มูลค่าข่าว 82,242.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ปั่นฝืน เตะ: บัณฑิต ปี 3’

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปั่นฝืน เตะ: บัณฑิต ปี 3” โครงการสุดสร้างสรรค์ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” (มูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) มูลนิธิรากแก้ว และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเฟ้นหากลุ่มเยาวชนที่มีจิตสำนึก ตระหนักรู้ถึงปัญหาของสังคม มาใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ช่วยเชิดชูงาน “ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นนาชาติได้เห็นถึงศักยภาพของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

โดยในปีนี้ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำปรึกษา ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริงพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งในด้านการออกแบบ งานการตลาดและการขาย ให้กับทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งรวมตัวกันจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาการออกแบบสื่อสาร 2.สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 3.สาขาการออกแบบอัตลักษณ์และเครื่องประดับ 4.สาขาการจัดการท่องเที่ยว และ 5.สาขาการออกแบบแฟชั่น เพื่อดึงขีดความสามารถของน้องๆ ในแต่ละสาขามาพัฒนาโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภลิน บัณฑิตศิลป์ แผ่นดินสู่สากล” (Green Silk Green Jewelry) ให้ออกมาดีที่สุด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์เป็นผลงาน “ผ้ารองจาน” ผลิดจาก “ผ้าไหมอีรี่” ที่ได้เส้นไหมมาจากหนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นไหมป่าเพียงชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงได้ครบวงจรชีวิต ตัวหนอนไหมไม่ตายที่



กระบวนการดั้งเดิม และ “ชุดชั้นล้าม” ที่ผลิตจาก “เครื่องถมดำ” ที่ทางสาขาอัตลักษณ์และเครื่องประดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำนวัตกรรมยาถนอมปลอดสารตะกั่วที่คิดค้นได้เพื่อยกระดับชิ้นงานให้ได้มาตรฐานสากล เข้าไปเผยแพร่สอนอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

นายภัทรภรุต รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Officer บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า เอพี สนับสนุนนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการ ‘ปั่นฝืน เตะ: บัณฑิต ปี 3’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบัน และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาบูรณาการเข้ากับผ้าไหมและเครื่องถม ณะแนวอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนให้สามารถเลี้ยงตนได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ตอบสนองปรัชญาของเอพีเรื่องดีไซน์ที่มุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น